

NGUỒN VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

# Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế



Nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp nông dân xã Tây Phong (Tiền Hải) phát triển chăn nuôi.

Từ đầu năm đến nay, mặc dù bị tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các ngành sản xuất của tỉnh đã từng bước được phục hồi và tăng trưởng trở lại. Đóng góp vào kết quả tích cực đó phải kể đến vai trò quan trọng của ngành ngân hàng đã kịp thời cung ứng nguồn vốn cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất và cá nhân vay vốn để duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến hết tháng 3/2021, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh ước đạt 65.730 tỷ đồng, tăng 0,7% so với thời điểm 31/12/2020; trong đó cho vay lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20,2%, cho vay lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 32% và cho vay lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 47,8% tổng dư nợ cho vay. Ông Trần Minh Hạc, Phó Giám

đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cho biết: Một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đó là từ đầu năm đến nay các TCTD trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, động viên khách hàng tiếp tục duy trì ổn định và phát triển sản xuất. Đến hết tháng 2/2021, toàn ngành ngân

hàng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 351 khách hàng với dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ 316 tỷ đồng; miễn, giảm lãi vay cho 840 khách hàng với dư nợ được miễn, giảm lãi vay 159 tỷ đồng, số tiền lãi hỗ trợ 347 triệu đồng; đồng thời, cho vay mới 9.023 khách hàng với lãi suất ưu đãi thấp hơn mức phổ biến từ 0,5 - 2,5%/năm so với trước khi có dịch Covid-19 với doanh số cho vay hơn 29.700 tỷ đồng. Đi đầu trong việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19 phải kể đến các ngân hàng như: Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh Thái Bình (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn, giảm lãi vay cho 255 khách hàng với dư nợ 86 tỷ đồng; cho vay mới 506 khách hàng với doanh số cho vay hơn 410 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn, giảm lãi vay cho 6 khách hàng với dư nợ gần 58 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn, giảm lãi vay cho 6 khách hàng với dư nợ gần 19 tỷ đồng; cho

vay mới 68 khách hàng với doanh số cho vay hơn 9.509 tỷ đồng), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ và miễn, giảm lãi vay cho 2 khách hàng với dư nợ 21 tỷ đồng; cho vay mới 2.471 khách hàng với doanh số cho vay 9.291 tỷ đồng)... Không chỉ quan tâm, chia sẻ khó khăn với khách hàng, thời gian qua, ngành ngân hàng còn chú trọng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, ưu tiên vốn cho vay các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong đó đặc biệt quan tâm cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ. Đến hết tháng 3/2021, các TCTD đang cho hơn 115.000 khách hàng vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn với dư nợ cho vay ước đạt 25.100 tỷ đồng, tăng 1% so với thời điểm 31/12/2020, chiếm 38,2% tổng dư nợ cho vay. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Bắc Thái Bình Chi nhánh huyện Quỳnh Phụ (Agribank Quỳnh Phụ) cho biết: Là ngân hàng của nông nghiệp, nông thôn nên thời gian qua Agribank Quỳnh Phụ luôn tập trung nguồn vốn đầu tư cho chuyển

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng cánh đồng lớn, phát triển chăn nuôi trên địa bàn huyện... Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 nhưng Agribank Quỳnh Phụ vẫn duy trì hoạt động ổn định và phát triển. Đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn huy động đạt 4.551 tỷ đồng, tăng 22,5% so với thời điểm 31/12/2019, đạt 102% kế hoạch được giao; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 2.190 tỷ đồng với 8.410 khách hàng đang vay vốn, tăng 16,6% so với thời điểm 31/12/2019, đạt 105,8% kế hoạch được giao, trong đó dư nợ cho vay qua tổ đạt 585 tỷ đồng, chiếm 26,7% tổng dư nợ cho vay. Năm 2021, ngành ngân hàng đặt mục tiêu dư nợ cho vay tăng tối thiểu 10% so với năm 2020. Thời gian tới, ngành ngân hàng tiếp tục thực hiện các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ tín dụng nhằm bảo đảm nguồn vốn cho vay quay vòng; chủ động cắt giảm chi phí hoạt động, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng; từ đó tiếp tục khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế cũng như hỗ trợ tích cực cho kinh tế của tỉnh phát triển.

MINH HƯƠNG

## Một số biện pháp phòng và trị bệnh cho cá nuôi nước ngọt giai đoạn chuyển mùa

Thời điểm giao mùa từ mùa xuân sang mùa hè làm các yếu tố môi trường nước thay đổi như nhiệt độ, oxy, pH... Hiện tượng nắng mưa xen kẽ tạo điều kiện cho ký sinh trùng, nấm, vi khuẩn, virus... phát triển. Để hạn chế tối đa hiện tượng cá bị bệnh do biến đổi thời tiết, người nuôi cần tuân thủ tốt một số biện pháp phòng và trị bệnh như sau:

### 1. Phòng bệnh tổng hợp cho cá

Áp dụng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp, giữ các yếu tố môi trường trong ao ít bị biến động đột ngột, những ao nuôi thâm canh cần tăng cường sử dụng quạt nước. Tích cực cho cá ăn đầy đủ về lượng, bảo đảm về chất đồng thời bổ sung Vitamin C vào thức ăn để tăng cường sức đề kháng cho cá. Thường xuyên cấp nước mới vào ao để tăng cường oxy và không gian sống của cá. Vệ sinh sạch sẽ khu vực cho cá ăn hàng ngày, định kỳ 2 lần/tháng dùng vôi bột để đều khắp mặt ao với lượng 2 - 3kg/100m<sup>3</sup> nước (lượng vôi bón tùy theo pH nước ao nuôi).

### 2. Phòng và trị một số bệnh cho cá lúc giao mùa

- Bệnh đốm đỏ do vi khuẩn: Bệnh này thường xuất hiện hầu hết trên các loài cá nuôi nước ngọt như cá trắm cỏ, chép, trôi...; bệnh xuất hiện quanh năm, thường tập trung vào cuối mùa xuân, đầu mùa hè (tháng 3 - 5), mùa thu (tháng 8 - 10) khi nhiệt độ nước 25 - 30°C. Biểu hiện cá kém ăn hoặc bỏ ăn, bơi lội thờ ơ trên tầng mặt, da cá tối màu, cá mất nhớt thô ráp, xuất hiện các vết loét ăn sâu vào cơ thể, mắt lồi, hậu môn viêm xuất huyết, bụng có thể chướng to, các vây xơ rách, các vây tia rụng dần. Tỷ lệ chết từ 30 - 70%.

+ Phòng bệnh: Cần bổ sung Vitamin C cho vào thức ăn trước mùa bệnh theo các tỷ lệ: Cá giống 4 gam/1kg cá/1 ngày, cá thịt 2 gam/1kg cá/1 ngày, cho ăn 3 ngày liên tục. Đồng thời, để phòng bệnh trước khi thời tiết chuyển mùa cần dùng thuốc Tiên Đắc 1 trước một tháng với lượng 50 gam/250kg cá/1 ngày, cho ăn 3 ngày liên tục.

+ Trị bệnh: Dùng thuốc Tiên Đắc 1 với liều lượng 50 gam/50kg cá/1 ngày, cho ăn 5 - 7 ngày liên tục, thuốc được trộn vào thức ăn nấu chín để nguội hoặc trộn vào thức ăn tổng hợp trước khi cho ăn từ 30 - 60 phút.

- Bệnh xuất huyết ở họ cá chép: Còn gọi là bệnh do virus mùa xuân, bệnh thường bị vào cuối mùa xuân. Biểu hiện cá ngạt thở, mất nhớt bằng tay không định hướng ở tầng mặt, chết chìm ở đáy. Da có màu tối, mang, da và có thể ở mắt xuất huyết; chỗ viêm có nhiều chất nhầy, mắt lồi nhô, mang nhợt nhạt, các tổ mang kết lại, có máu loãng chảy ra từ hậu môn.

+ Phòng bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp: Thuốc tím với nồng độ 10 - 20ppm (10 + 20g/1m<sup>3</sup>), thời gian tắm 30 - 60 phút, hoặc dung dịch oxy già với nồng độ 50 - 100ppm, thời gian tắm 30 - 60 phút. Trùng và trong mùa bệnh, định kỳ trộn khoáng chất và Vitamin vào thức ăn cho cá ăn.

- Bệnh xuất huyết do virus ở cá trắm cỏ: Xuất hiện nhiều vào cuối xuân, đầu hè.

Biểu hiện khi cá bị bệnh: Da đổi màu tối sẫm, khô ráp, cá nổi lơ lơ trên tầng mặt, cá kém ăn hoặc bỏ ăn hoàn toàn. Gốc vây, nắp mang, xoang mang, xoang miệng xuất huyết, mắt lồi nhẹ và xuất huyết, các tia mang nhợt nhạt. Trong xoang cơ thể, gan, thận, lá lách xuất huyết, trong ruột và dạ dày không có thức ăn. Bệnh xuất hiện chủ yếu ở cá cỡ từ 10 - 30cm, đặc biệt nghiêm trọng nhất ở cá cỡ 18 - 22cm xuất hiện chủ yếu ở trắm cỏ và trắm đen.

+ Biện pháp phòng trị bệnh: Áp dụng biện pháp phòng bệnh tổng hợp hoàn toàn như bệnh xuất huyết do virus ở họ cá chép.

- Bệnh nấm thủy my: Bệnh xuất hiện ở những ao tù đọng, có nhiều mùn bã hữu cơ, nuôi mật độ dày. Động vật thủy sản đánh bắt, vận chuyển bị xây sát. Bệnh phát triển mạnh vào mùa xuân khi nhiệt độ từ 18 - 25°C.

+ Phòng bệnh như bệnh đốm đỏ, áp dụng biện pháp tổng hợp, thường xuyên quản lý ao hồ, thao tác đánh bắt nhẹ nhàng tránh xây sát, chọn giống cá có sức đề kháng tốt.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

MAI THƯ

## PHỤ NỮ XÃ DUYÊN HẢI

# Giúp nhau nâng cao đời sống



Phụ nữ xã Duyên Hải phát triển kinh tế gia đình.

Thời gian qua, phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế trên địa bàn xã Duyên Hải (Hưng Hà) đã thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, đời sống của hội viên và gia đình từng bước được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Theo chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Duyên Hải: Hội LHPN xã hiện có

trên 1.200 hội viên. Xác định nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là một trong những nội dung trọng tâm, những năm qua, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế nhằm cải thiện, nâng cao đời sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát

thức đổi mới phát triển kinh tế đến hơn 7.800 lượt hội viên. Hội cũng phối hợp với các công ty phân bón tổ chức 19 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung ứng 265 tấn phân NPK các loại giúp hội viên đầu tư sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Nhằm phát huy nội lực, tăng cường nguồn vốn vay, tạo điều kiện để hội viên phát triển kinh tế, trong 5 năm qua, Hội LHPN xã khai thác hiệu quả các nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hỗ trợ hội viên vay vốn. Đến nay, Hội đang quản lý trên 12,1 tỷ đồng cho 260 hội viên vay đầu tư sản xuất. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng ứng phong trào thi đua phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, Hội duy trì 25 tổ tiết kiệm ở 9 chi hội với gần 900 hội viên tham gia, tổng số tiền trên 126 triệu đồng cho 17 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế. Đến nay, toàn xã có trên 1.000 hội viên tham gia các hình thức tiết kiệm, đạt 85,2%. Qua những hoạt động hiệu quả đó đã góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của xã Duyên Hải đạt 7,9%/năm; giảm tỷ

lệ hộ nghèo trong xã xuống còn 1,59%. Cũng trong 5 năm qua, Hội LHPN xã đã giúp hàng chục gia đình chị em thoát nghèo. Chị Nguyễn Thị Hợi, thôn Văn Quan chia sẻ: Để hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, Chi hội Phụ nữ thôn Văn Quan đã tích cực tuyên truyền hội viên phát triển nghề làm hương thơm truyền thống. Hiện nay, toàn thôn có 12 nữ chủ cơ sở sản xuất hương, tạo việc làm cho 200 - 300 lao động với thu nhập bình quân 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Chi hội đã hỗ trợ cho 10 chị em có hoàn cảnh khó khăn về con giống, vốn vay không lấy lãi với số tiền trên 70 triệu đồng. Những hoạt động đó đã góp phần động viên chị em phụ nữ tin, mạnh dạn đầu tư sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Đi đôi với hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ thoát nghèo, Hội LHPN xã Duyên Hải còn phối hợp các ban, ngành tổ chức các lớp tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên; phối hợp với các trường dạy nghề tổ chức lớp dạy nghề; hỗ trợ hội viên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm cho hội viên. Thực hiện đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025", Hội đã phối hợp tổ chức chương trình khởi sự kinh doanh cho 10 chị là cán bộ, hội viên tham gia, đồng thời giúp đưa hàng

Việt Nam bảo đảm chất lượng đến với gia đình hội viên, phụ nữ. Hội cũng phối hợp mở 11 lớp dạy nghề đan chổi chít, nối dây, làm hương... cho 342 lao động; giới thiệu việc làm cho 645 hội viên. Thời gian tới, để phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, Hội LHPN xã Duyên Hải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hỗ trợ phụ nữ sản xuất theo chuỗi giá trị. Chủ trọng hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của HTX sản xuất hương thơm Văn Quan. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý HTX, chủ hộ kinh doanh. Tích cực tuyên truyền, vận động phụ nữ phát huy nội lực, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Quản lý hiệu quả các nguồn vốn vay. Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia hoạt động phát triển kinh tế của địa phương. Tạo điều kiện giúp phụ nữ kết nối tiêu thụ sản phẩm qua các kênh tiêu thụ góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững.

## NAM TRUNG

# Tiêm phòng vắc-xin bảo vệ đàn gia súc, gia cầm

Nam Trung là một trong những xã có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn của huyện Tiền Hải. Do đó, để bảo vệ đàn vật nuôi, địa phương đã chủ động tiêm phòng vắc-xin phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm chăn nuôi luôn phát triển ổn định.

Tới thăm gia trại nuôi lợn của anh Trương Văn Tuấn, thôn Hải Định đúng vào lúc gia đình anh Tuấn thực hiện tốt việc phòng bệnh cho đàn vật nuôi, mà các hộ dân xã Nam Trung không chú quan, là việc tiêm vắc-xin - một trong những biện pháp cần thiết không thể dịch bệnh xâm nhập vào đàn vật nuôi. Gia đình anh Đình Văn Hà, thôn Hải Ngoại hiện đang nuôi trên 1.500 con gà. Quá trình nuôi, anh Hà luôn quan tâm nắm bắt đặc tính của đàn vật nuôi, đặc biệt coi công tác vệ sinh, phòng, chống dịch bệnh

là yếu tố sống còn đối với nghề chăn nuôi nên thường xuyên theo dõi kế hoạch phòng, chống dịch bệnh của xã để chủ động phòng ngừa dịch bệnh cho trang trại của gia đình. Ông Trương Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trung cho biết: Nhằm quản lý tốt đàn vật nuôi, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra, thời gian qua xã Nam Trung tích cực triển khai tiêm phòng đầy đủ cho

đàn gia súc, gia cầm. Tiêm phòng vắc-xin cho đàn vật nuôi là một trong những biện pháp phòng bệnh chủ động và hiệu quả, đặc biệt là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm để bảo đảm phát triển chăn nuôi ổn định, bền vững và cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái. Đến nay, Nam Trung có đàn lợn 1.270 con, trâu, bò 202 con, đàn gia cầm 65.000 con... Thực hiện kế hoạch tiêm phòng của huyện, xã Nam Trung được cấp 1.000

liều vắc-xin dịch tả, lở mồm long móng 350 liều, tụ huyết trùng trâu, bò 40 liều, tụ máu 400 liều, vắc-xin đại 300 liều. Để tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm trong diện phải tiêm đạt hiệu quả cao, xã chỉ đạo Ban Chăn nuôi và Thú y thực hiện việc tiêm phòng đúng tiến độ, bảo đảm nhanh gọn, an toàn; việc quản lý và sử dụng vắc-xin đúng quy định, đúng đối tượng trong suốt thời gian thực hiện. Chỉ đạo các thôn rà soát chặt chẽ các hộ chăn nuôi, tuyên truyền để các hộ dân nắm chủ trương và thực hiện đầy đủ. Ngoài ra, xã cũng đẩy mạnh phun khử trùng, tiêu độc khu vực chuồng trại và môi trường xung quanh để ngăn ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong chăn nuôi. Khuyến cáo bà con nông dân cần quan tâm hơn nữa tiêm phòng vắc-xin cho gia súc, gia cầm nhằm hạn chế

thiệt hại trong chăn nuôi. Đối với đàn trâu, bò, tiêm phòng bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng; với đàn lợn, tiêm phòng bệnh dịch tả lợn, bệnh tụ huyết trùng, lợn nái, lợn

dục giống tiêm phòng bệnh lở mồm long móng; đàn gà, vịt, tiêm phòng bệnh cúm gia cầm; đàn chó, mèo tiêm phòng bệnh dại... Sau tiêm phòng, người chăn nuôi cần có chế độ dinh dưỡng phù

hợp, nhất là đối với trâu, bò có giá trị kinh tế cao không nên chăn thả ngay mà cần nuôi nhốt, bổ sung thức ăn giàu dinh dưỡng cho gia súc.

MANH THẮNG



Người dân xã Nam Trung tiêm vắc-xin phòng bệnh dại cho vật nuôi.